

Số: /BC-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến thảo luận Tổ của Đại biểu tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Báo cáo số 105/BC-HĐND ngày 02/8/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ của Đại biểu tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến thảo luận Tổ của Đại biểu tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (15 ý kiến)

(1) Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm cần được các phòng chuyên môn quan tâm và giúp đỡ các xã nhiều hơn vì cấp huyện có phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm DVNN. Còn ở cấp xã chỉ có Thú y phụ trách và là cán bộ không chuyên trách, còn địa chính phụ trách nông nghiệp đa phần là ít có chuyên môn về thú y, nên nhiều lúc chưa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Vì vậy đề nghị lãnh đạo UBND huyện quan tâm chỉ đạo thêm công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Trả lời: Trong những năm gần đây công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được thực hiện khá tốt trên địa bàn huyện. Tuy nhiên trong năm 2020 và 2021 bệnh dịch tả lợn Châu phi và bệnh VDNC trâu bò bùng phát mạnh, trên diện rộng (tất cả các xã, thị trấn) chính vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi cần nhiều nhân lực, thời gian. Trong khi đó lực lượng thú y (có chuyên môn) tại cơ sở ít, chưa đáp ứng; chuyên viên có chuyên môn về chăn nuôi thú y của phòng Nông nghiệp và PTNT, TT DVNN huyện cũng ít (phòng NN: 02 người, TT DVNN: 5 người) nên công tác phòng chống dịch bệnh còn hạn còn hạn chế. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phòng chống dịch như: Tập huấn cách phòng chống các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tập huấn tiêm phòng cho vật nuôi cho các cán bộ kiêm nhiệm tại các xã, các thôn xóm.

(2) Đề nghị cơ quan chuyên môn quan tâm hơn nữa công tác triển khai tiêm phòng, cung cấp thông tin đến cơ sở sớm hơn về nguyên nhân gây bệnh Viêm da nổi cục, cách phòng và cách điều trị cụ thể rõ ràng hơn để hạn chế tối đa thiệt hại trong chăn nuôi.

Trả lời: Tại Công văn Hướng dẫn số 741/HD-SNN ngày 10 tháng 5 năm 2021 v/v Hướng dẫn sử dụng vacxin LSD – Lumpyvac phòng bệnh viêm da nổi

cục trên trâu bò; Công văn Hướng dẫn số 128/HD-TT&CN ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Chi cục TT&CN v/v Hướng dẫn một số biện pháp phòng bệnh, chăm sóc và xử lý bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã gửi cho các xã, thị trấn đã gửi trên hệ thống iOffice. Bệnh Viêm da nổi cục là một loại bệnh mới do vi rút gây ra hiện nay chưa có thuốc đặc trị, chỉ có thuốc phòng và trị các loại bệnh kế phát; tiêm phòng là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất.

(3) Đề nghị UBND huyện, khi triển khai thực hiện các mô hình trên địa bàn huyện, cần tổ chức tổng kết đánh giá lại toàn bộ các mô hình xem cây nào, con nào mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, phù hợp với thổ nhưỡng của từng địa phương, để từ đó triển khai thực hiện nhân rộng mô hình nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Trả lời: Trong những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ từ các chương trình, dự án huyện đã triển khai thử nghiệm nhiều mô hình liên kết sản xuất mới về các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, qua triển khai thử nghiệm nhiều mô hình đã được người dân đánh giá có hiệu quả và có khả năng nhân rộng, phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương như mô hình trồng gừng trâu hữu cơ, mô hình trồng ớt, mô hình trồng ngô ngọt, mô hình trồng lạc L14, mô hình liên kết tiêu thụ lúa Nhật, lúa Đoàn kết thương phẩm....Tuy nhiên các mô hình sau khi tổng kết đánh giá người dân chưa dám mạnh dạn chuyển đổi nhân rộng và sản xuất đại trà, còn tư tưởng trông chờ ỉ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, khi có Nhà nước hỗ trợ thì người dân triển khai thực hiện, khi không được hỗ trợ hoặc các hộ hết hỗ trợ theo định mức thì diện tích giảm. Đề nghị các xã, thị trấn, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền người dân phát triển sản xuất hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị và tích cực ủng hộ và nhân rộng các mô hình đã thành công để nhân ra diện rộng để nâng cao thu nhập cho người dân.

(4) Hằng năm, giao chỉ tiêu cây đỗ tương cho các xã, thị trấn thực hiện cần xem xét đổi lại tên cây đỗ tương thành chỉ tiêu các loại đỗ (cây đỗ trắng, đỗ tương,...).

Trả lời: Qua các kỳ họp Hội đồng nhân dân cây đỗ tương đã được các đại biểu phát biểu đề nghị hàng năm giao diện tích, sản lượng giảm xuống do hiện nay diện tích trồng đỗ tương đã được người dân đã chuyển đổi sang một số cây trồng khác có giá trị cao hơn. Tuy nhiên cây đỗ tương cũng là cây chủ lực của cả tỉnh, là cây trồng giúp cải tạo môi trường đất, góp phần tăng độ phì nhiêu cho đất. Do là cây đỗ tương cũng là cây trồng chủ lực của tỉnh, nên hàng năm tỉnh giao chỉ tiêu Cây đỗ tương cho các địa phương để thực hiện góp phần xóa đói giảm nghèo, vì vậy trên cơ sở chỉ tiêu giao của tỉnh, huyện cũng phải giao chỉ tiêu cho các xã có điều kiện đất đai thích hợp để thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao.

(5) Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát các diện tích không cấy được để thay thế bằng các cây trồng khác tránh bỏ hoang nhằm thực hiện đảm bảo đạt diện tích, sản lượng các cây trồng năm 2021.

Trả lời: Do thời tiết không có mưa kéo dài đã xảy ra tình hình hạn hán, thiếu nước sản xuất trên địa bàn một số xã, nhất là các xã có diện tích trồng lúa hiện nay không có nước để cấy làm giảm diện tích, năng suất, sản lượng cho người dân. Trong thời gian trước mắt UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã khắc phục hạn hán, phối hợp với các xã tổng hợp diện tích không cấy được chỉ đạo chuyển đổi trồng sang cây trồng khác nhằm hạn chế thiệt hại mức thấp nhất cho người dân. Đồng thời UBND huyện đã có công văn số 1900/UBND-NN, ngày 05/8/2021 về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu năm 2021, đề nghị các xã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong công văn.

(6) Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị cần tìm doanh nghiệp có năng lực bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn huyện đã có một số doanh nghiệp đủ năng lực tham gia liên kết, đầu tư bao tiêu các sản phẩm hàng hóa cho người dân như Công ty DaCe, công ty TNHHNTL Hòa An, Công ty TNHHNLN Đức Chung, Công ty TNHH MTV Viện thuốc lá, CT TNHHSXTM và DV Trần Minh. Tuy nhiên diện tích sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị phải có quy mô, tương ứng với năng lực của Doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp đủ sản lượng thu mua cho doanh nghiệp vào đầu tư.

(7) Hiện nay trên địa bàn các xã, thị trấn có một số trâu bò chết do bệnh VDNC, đề nghị cấp trên có chế độ, chính sách hỗ trợ.

Trả lời: Về chính sách hỗ trợ cho trâu bò bị chết do bệnh VDNC, huyện đã có đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, sở NN và PTNT thông qua các ý kiến kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND huyện cũng như các cuộc kiểm tra của tỉnh. trong thời gian tới huyện tiếp tục kiến nghị với tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ cho người dân, khắc phục khó khăn.

(8) Hiện nay, trên địa bàn huyện dịch bệnh viêm da nổi cục, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang phát sinh phức tạp. Nhưng công tác tiêm phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc đạt thấp, nguyên nhân do đâu? Do người dân hay do thiếu thuốc?. Đề nghị cơ quan chuyên môn giải thích làm rõ thêm.

Trả lời: Thứ nhất, do người chăn nuôi còn chủ quan, cá biệt có hộ không cho tiêm vì tiêm sợ trâu bò bị áp se sưng vùng tiêm tư thương chèn ép giá. Thứ hai, do nguồn vacxin phải đầu thầu mất nhiều thời gian... hàng năm người chăn nuôi cần phải đăng ký từ đầu năm để cơ quan chuyên môn TT DVNN, Chi cục TT&CN chủ động ngay từ đầu năm.

(9) Một số thú y viên xóm kiêm nghiệm một số xã, không đúng chuyên môn gây khó khăn cho công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Đề nghị UBND huyện tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở tiêm phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Trả lời: Trong những năm gần đây công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi được thực hiện khá tốt trên địa bàn huyện. Tuy nhiên trong năm 2020 và 2021

bệnh dịch tả lợn Châu phi và bệnh VDNC trâu bò bùng phát mạnh, trên diện rộng (tất cả các xã, thị trấn) chính vì vậy, công tác tiêm phòng cho vật nuôi cần nhiều người có chuyên môn về công tác thú y. Trong khi đó lực lượng thú y (có chuyên môn) tại cơ sở ít, chưa đáp ứng; chuyên viên có chuyên môn về chăn nuôi thú y của phòng Nông nghiệp và PTNT, TT DVNN huyện cũng ít (phòng NN: 02 người, TT DVNN: 5 người) nên công tác tiêm phòng còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phòng chống dịch như: Tập huấn cách phòng chống các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tập huấn tiêm phòng cho vật nuôi cho các cán bộ kiêm nhiệm tại các xã, các thôn xóm.

(10) Đề nghị cấp trên sớm xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND, ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Hà Quảng.

Trả lời: Ý kiến này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh vì huyện không có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ Kế hoạch cấp huyện được.

(11) Đề nghị cấp trên quan tâm xem xét và sớm có phương án chuyển đổi rừng phòng hộ thành rừng sản xuất để nhân dân phát triển kinh tế từ lâm nghiệp.

Trả lời: Trong tháng 4/2021 UBND huyện đã gửi Phương án rà soát, chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất cho tỉnh. Hiện nay đang chờ tỉnh xem xét, phê duyệt phương án chuyển đổi.

(12) Báo cáo số 1836/BC-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XXI, UBND huyện đã trả lời đầy đủ các ý kiến của cử tri. Tuy nhiên, cần xem xét bổ sung ý kiến trả lời về đập mương Phai Giàng, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với thị trấn Xuân Hoà nghiên cứu và tìm giải pháp khắc phục.

Trả lời: UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của đại biểu. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn Xuân Hoà khảo sát cụ thể để đưa ra phương án khắc phục. Hiện nay UBND huyện đã phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2021 vì vậy UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Xuân Hoà sau khảo sát sử dụng nguồn kinh phí thủy lợi phí năm 2021 để khắc phục, sửa chữa.

(13) Đối với các xóm vùng cao còn khó khăn về nước sinh hoạt, đường đi lại, sản xuất chăn nuôi gặp khó khăn. Đề nghị khi nhà nước có chương trình, hỗ trợ đầu tư về hạ tầng, sản xuất, chăn nuôi cần khảo sát đánh giá điều kiện thổ nhưỡng cho phù hợp với cây trồng vật nuôi. Để đảm bảo các chương trình đầu tư, hỗ trợ có hiệu quả, tăng thu nhập cho nhân dân gắn xây dựng nông thôn mới.

Trả lời: Ý kiến này đại biểu nói chung chung không tập trung vào nội dung gì cần hỗ trợ (nước sinh hoạt, các công trình cơ sở hạ tầng hay hỗ trợ phát triển sản xuất) để khảo sát đánh giá.

Nếu ý kiến mà đại biểu đưa ra là khi hỗ trợ các chương phát triển sản xuất cần khảo sát đánh giá điều kiện thổ nhưỡng để phù hợp sản xuất các cây trồng, vật nuôi trên địa bàn các xã vùng cao thì UBND huyện trả lời như sau: Trong những năm gần đây việc khảo sát đánh giá điều kiện thổ nhưỡng khí hậu, đất đai để triển khai sản xuất các cây trồng, vật nuôi đã được các cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị liên quan, các doanh nghiệp thử nghiệm các mô hình trình diễn, tổ chức hội nghị, hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả các mô hình và đã được người dân đánh giá một số mô hình phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của địa phương như mô hình trồng Gừng trâu, trồng Lạc L14, L23, trồng Ót, trồng ngô giống mới, chăn nuôi lợn đen, bò vỗ béo....các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, vì vậy đề nghị các xã tích cực tuyên truyền triển khai các mô hình trên để nhân rộng diện tích phát triển sản xuất hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.

(14) Đề nghị UBND huyện có ý kiến với tỉnh, các cấp có thẩm quyền tăng mức hỗ trợ việc di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà đối với các hộ nghèo, cận nghèo mức hỗ trợ từ 06 triệu đồng trở lên.

Trả lời: Trong những năm qua UBND huyện cũng đã có ý kiến, đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng định mức về mức hỗ trợ di chuyển trại ra khỏi gầm sàn nhà. Tuy nhiên do nguồn ngân sách có hạn chưa đáp ứng được. UBND huyện sẽ tiếp tục có ý kiến và đề xuất thêm về vấn đề này tới cấp trên.

(15) Đề nghị huyện xem xét, định hướng cho xã Ngọc Động việc thực hiện đảm bảo đạt tiêu chí thu nhập của người dân.

Trả lời: Thực hiện Quyết định số 1580/QĐ-UBND, ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt danh sách các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, theo Kế hoạch xã Ngọc Động về đích nông thôn mới trong năm 2025, vì vậy ngay từ đầu giai đoạn huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu thử nghiệm, kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp vào khảo sát, đầu tư bao tiêu các sản phẩm thích hợp với điều kiện khí hậu của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân, hoàn thành xã về đích nông thôn mới năm 2025.

2. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, giao thông, điện lưới quốc gia (12 ý kiến)

a) Xây dựng cơ bản

(1) Khi triển khai, thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hoà, một số hộ gia đình có khả năng sẽ bị thu hồi hết đất canh tác nông nghiệp. Vậy đề đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên

truyền, định hướng cho nhân dân, đề nghị nhà nước xem xét có những chính sách đặc thù riêng hỗ trợ cho các hộ gia đình đã bị thu hồi đất.

Trả lời:

- Đối với công tác tuyên truyền là hết sức cần thiết để nhân dân hiểu ý nghĩa của dự án và cần sự vào cuộc của các cấp các ngành, dự án được sự quan

tâm đặc biệt của Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp với nhân dân, cử tri thị

trấn Xuân Hòa. UBND huyện mong nhận được sự tham gia trực tiếp tuyên truyền của các đại biểu Hội đồng về dự án để cử tri, nhân dân đồng tình ủng hộ

- Đối với Chính sách hỗ trợ: Khi triển khai thực hiện, Ban giải phóng mặt bằng huyện sẽ áp dụng các chính sách GPMB, TĐC thỏa đáng nhất theo các quy

định của nhà nước đối với các hộ gia đình chịu ảnh hưởng của dự án.

(2) Tờ trình 1758/TTr-UBND về phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 huyện Hà Quảng vốn cân đối ngân sách địa phương do huyện bố trí. Trong danh mục Đường nội vùng thị trấn Xuân Hòa và Hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang đô thị, khu vực phụ cận có ghi vốn giai đoạn 2022-2025 là 14.957.999.000. Trong khi tại chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng. Sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, vốn vay quý phát triển đất tỉnh Cao Bằng và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Nên có nhất thiết phải đưa số vốn 14.957.999.000 thuộc vốn cân đối ngân sách địa phương để thực hiện không? Vì hiện nay trên huyện còn rất nhiều công trình cấp thiết khác cần số vốn 14.957.999.000 để phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Trả lời: Đối với dự án: Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, với tổng mức đầu tư khoảng 58.600 tỷ, UBND huyện đã xây dựng bao gồm cả chi phí xây dựng tuyến đường và dự kiến vay toàn bộ quỹ phát triển đất. Tuy nhiên qua tìm hiểu, đến nay chưa rõ Quỹ phát triển đất sẽ cho vay bao gồm cả chi phí xây dựng tuyến đường hay chỉ cho vay GPMB, TĐC vậy nên UBND huyện đề nghị dự kiến bố trí kinh phí từ vốn ngân sách tập trung để xây dựng hạ tầng đường giao thông cho dự án. Trong năm 2022, nếu được Quỹ phát triển đất của tỉnh cho vay toàn bộ 58.600 triệu, thì sẽ sử dụng số kinh phí 14.957 triệu đồng để xây dựng 1 tuyến đường nội vùng khác tại thị trấn Xuân Hòa (vì hiện nay nhu cầu xây dựng đường nội vùng của thị trấn còn rất nhiều tuyến). Còn đối với các xã, hiện nay đã được Quốc Hội thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia (NTM, Giảm nghèo, CT phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số...), khi được giao vốn, UBND huyện sẽ đề xuất đầu tư các chương trình dự án.

(3) Tổ đại biểu nhất trí với chủ trương Đề án hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hoà. Ngoài việc vay vốn quỹ phát triển đất của tỉnh Cao Bằng huyện cần huy động thêm các nguồn lực khác.

Trả lời: UBND huyện tiếp thu ý kiến của các Đại biểu, trong quá trình thực hiện dự án sẽ đề xuất các hình thức để huy động các nguồn vốn khác.

b) Giao thông

(4) Khi thi công tuyến đường nối thị trấn Xuân Hoà và thị trấn Thông Nông, Đề nghị nhà nước quan tâm xây dựng đường rãnh thoát nước từ đầu thị trấn Thông Nông (đoạn Cốc Ca) để khi mưa lớn, nước theo rãnh thoát nước chảy thẳng xuống sông. Hiện nay, nước chảy qua cống thoát nước làm cho đất, đá tràn vào ruộng nhân dân.

Trả lời: UBND huyện tiếp thu ý kiến của các Đại biểu, sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị Chủ đầu tư là BQLDA giao thông tỉnh bổ sung, điều chỉnh các vị trí để phù hợp với thực tế.

(5) Đường tỉnh 204 đoạn từ Thị trấn Thông Nông đến lối mở Nà Quân xã Cần Yên xuống cấp trầm trọng, rất khó khăn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cấp trên sớm quan tâm và ưu tiên đầu tư nâng cấp đoạn đường này, vì đây là đường giao thông duy nhất để nhân dân 04 xã (Cần Nông, Cần Yên, Lương Thông, Đa Thông) đến Thị trấn Thông Nông.

Trả lời: UBND huyện tiếp thu ý kiến của Đại biểu. Hiện nay đoạn đường trên đang được Sở giao thông vận tải sửa chữa cục bộ, tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn chế nên sửa chữa chưa đáp ứng được nhu cầu. UBND huyện tiếp tục tìm nguồn kinh phí, đề nghị cấp trên tiếp tục đầu tư sửa chữa khi có điều kiện về kinh phí.

(6) Vốn duy tu bảo dưỡng đường giao thông hàng năm phân cho các xã 35.000.000 đồng/xã để phát quang, khơi thông rãnh và sửa chữa ổ gà. Hiện nay một số xã đã giao cho các tổ chức đoàn thể vừa tuyên truyền vận động, vừa triển khai thực hiện, nhưng có 1 số xã giao cho Doanh nghiệp thực hiện. Đề nghị UBND huyện xem xét thống nhất giao chung cho tổ chức đoàn thể xã triển khai thực hiện để có kinh phí hoạt động.

Trả lời: Việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường xã, hàng năm UBND huyện trực tiếp giao cho các xã, thị trấn, căn cứ nội dung công việc cụ thể để có hình thức giao các đơn vị, tổ chức thực hiện và khuyến khích thực hiện theo hình thức giao cho cộng đồng dân cư, đoàn thể để phát huy vai trò tự quản. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo cho đồng bộ.

(7) Đề nghị huyện có phương án mở rộng một số đoạn đường có độ dốc lớn tại các xã Lục Khu để xe ô tô đi lại tránh nhau thuận lợi, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trả lời: UBND huyện tiếp thu ý kiến của Đại biểu. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay do hạn chế về nguồn kinh phí nên huyện đang tập trung thực

hiện kiên cố hóa mặt đường và chỉ thực hiện mở rộng một số vị trí mang tính chất “điểm đen” về an toàn giao thông. Khi có các nguồn vốn thích hợp, UBND huyện sẽ đề xuất cải tạo, nâng cấp các tuyến đường cho phù hợp.

(8) Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư cấm biển chỉ dẫn tại các ngã ba đi các xã vùng cao của huyện.

Trả lời: Đầu năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo cấm biển chỉ dẫn các biển trên các tuyến đường huyện quản lý, trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát bổ sung.

(9) Để thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở các xóm vùng cao nên ưu tiên phát triển đường giao thông để thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa vì trong những năm qua nhiều xóm có thể sản xuất như ngô hàng hóa... nhưng khâu vận chuyển chi phí quá cao tốn nhiều công lao động.

Trả lời: Trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn huyện đã thực hiện Chương trình phát triển giao thông nông thôn, đến nay chỉ còn lại 6 xóm chưa có đường ô tô đến trung tâm xóm. Tuy nhiên nhu cầu xây dựng đường giao thông còn rất lớn. Trong giai đoạn tới Huyện Ủy đã ban hành Chương trình trọng tâm số 05 về phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông. UBND huyện đang tham mưu triển khai thực hiện và ưu tiên các tuyến đường trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

(10) Tại Báo cáo số 1767/BC-UBND ngày 22/7/2021 của UBND huyện đã đánh giá đầy đủ và chất lượng các lĩnh vực KT-XH trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị cần đánh giá cụ thể hiện trạng về lĩnh vực giao thông, các tuyến đường huyện, xã 6 tháng đầu năm 2021 (hồng bảo nhiêu km, bao nhiêu km còn sử dụng tốt), để có phương án khắc phục, cân đối nguồn lực để thực hiện sửa chữa trong những tháng cuối năm 2021.

Trả lời:

- Tổng số đường huyện có tổng chiều dài là 181,8km, trong đó đã được đầu tư cứng hóa 164,6km. Tuy nhiên các tuyến đường huyện đã đưa vào sử dụng lâu năm nên tình trạng xuống cấp, hư hỏng gây khó khăn cho việc đi lại. Dựa vào nguồn vốn hàng năm giao, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp, sửa chữa xét theo thứ tự ưu tiên.

- Tuyến đường xã có tổng chiều dài là 389,92km, trong đó đã được đầu tư cứng hóa 187,75km. Các tuyến đường xã chủ yếu là đường cấp phối, đường đất, chưa được đầu tư cứng hóa. Hiện nay dinh phí duy tu hàng năm vẫn thực hiện với định mức 35 triệu/xã/năm vì vậy không đáp ứng nhu cầu duy tu, bảo dưỡng

(11) Hiện nay, các tuyến đường liên xã đã xuống cấp trầm trọng, do xe trọng tải lớn đi qua nhiều, đề nghị cấp trên có biện pháp nhằm hạn chế xe trọng tải lớn đi qua các tuyến đường liên xã và có các biện pháp khắc phục sửa chữa các tuyến đường đã xuống cấp trên địa bàn huyện.

Trả lời: Hiện nay các tuyến đường trục chính đã được đầu tư xây dựng khổ giới hạn tải trọng, tuy nhiên chỉ mang tính chất tạm thời. UBND huyện sẽ xem xét các biện pháp khác để khắc phục tình trạng xe chở quá tải trọng lưu thông. Đối với các tuyến đường đã xuống cấp, UBND huyện sẽ kiến nghị với cấp trên xin kinh phí để thực hiện, do UBND huyện không chủ động được nguồn kinh phí.

c) Điện lưới quốc gia

(12) Đề nghị Điện lực lắp công tơ riêng cho các hộ dân ngành Điện lực đã trả lời khi nào đường đi lại được dễ dàng thì Điện lực sẽ rà soát và tổng hợp đề lắp công tơ riêng đến từng hộ. Hiện nay trên địa bàn xã Yên Sơn đường từ UBND xã đi các xóm như Cốc Trà, Ngàm Vạng, Vải Thai đều đã được đầu tư, mở rộng xe ô tô đã đến được các xóm đề nghị lắp công tơ. Nên mong UBND huyện có ý kiến với Điện lực về nội dung này.

Trả lời: UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của Đại biểu và sẽ có văn bản đề nghị Điện lực Hà Quảng tiến hành kiểm tra, khảo sát cụ thể, xem xét, lắp đặt.

3. Lĩnh vực phòng Tài chính - Kế hoạch (02 ý kiến)

(1) Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp, đề nghị UBND huyện xem xét, có kế hoạch rà soát, tìm các địa chỉ thu ngân sách cụ thể để triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Trả lời: UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của Đại biểu. Ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách luôn được quan tâm hàng đầu, đã được chỉ đạo, quán triệt tại các phiên họp giao ban thường kỳ của UBND. Trong tháng 7/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp, giải pháp thu ngân sách, phân tích từng sắc thuế và đã giao cụ thể cho từng đơn vị thực hiện, có kế hoạch thu cụ thể từng quý. UBND huyện sẽ cố gắng phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch giao.

(2) Đề nghị cấp trên sớm bàn giao Đồn biên phòng cũ cho xã Tổng Cột sử dụng làm trụ sở làm việc. Vì hiện nay trụ sở cũ hẹp, không đủ phòng làm việc, đã xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu làm việc.

Trả lời: UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của đại biểu. Năm 2019 UBND huyện đã có văn bản gửi tỉnh và trong năm 2019, 2020 UBND tỉnh đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo xin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay chưa có ý kiến trả lời. Năm 2021 UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 1820/UBND-TH ngày 16/7/2021 về việc mượn tạm cơ sở nhà, đất Đồn Biên phòng Tổng Cột (cũ) để địa phương sử dụng, gửi Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Khi nào có ý kiến trả lời thì UBND huyện sẽ thực hiện các bước tiếp theo.

4. Lĩnh vực Y tế (01 ý kiến)

Đề nghị nhà nước quan tâm triển khai tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 cho các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh như: Công an, Quân sự, dân quân cơ động, công an viên. Vì đối với các lực lượng này việc phân bổ vắc xin theo ngành dọc với số lượng rất ít, chưa đảm bảo cho công tác phòng chống dịch.

Trả lời:

Căn cứ Kế hoạch số 705/KH-UBND, ngày 30 tháng 03 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng covid-19 giai đoạn 2021-2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giao cho Sở Y tế phối hợp với các Sở, ngành xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin phòng covid-19 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo việc lập danh sách đối tượng tiêm theo nhóm nguy cơ, danh sách đối tượng theo biểu mẫu quy định. Tuy nhiên ngày 24/7/2021 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 1910/KH-UBND về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng covid-19 tỉnh Cao Bằng năm 2021-2022. Mục tiêu: 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng covid-19 trong năm 2021; trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng covid-19 đến hết quý I/2022. Thời gian thực hiện từ tháng 7/2021 đến tháng 4/20/2022.

5. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội (01 ý kiến)

Tại Báo cáo số 95/BC-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND huyện về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện có tổ hợp ý kiến: *“Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Tại huyện Hà Quảng có thị trấn Thông Nông, xã Ngọc Đào, xã Sóc Hà, xã Lương Can thuộc Khu vực I. Theo quy định của chính sách Bảo hiểm Y tế thì người dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực I không được hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm Y tế như trước đây. Tuy nhiên, điều kiện đời sống nhân dân của huyện còn nhiều khó khăn. Đề nghị nhà nước quan tâm xem xét, tạo điều kiện tiếp tục hỗ trợ chính sách Bảo hiểm Y tế đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại thị trấn Thông Nông, xã Ngọc Đào, xã Sóc Hà, xã Lương Can”*. Tuy nhiên, tại Báo cáo số 1836/BC-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện chưa thấy trả lời, đề nghị UBND huyện tiếp tục trả lời ý kiến nêu trên.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025. Huyện Hà Quảng có 04 đơn vị thuộc khu vực I : Thị trấn Thông Nông, xã Ngọc Đào, xã Sóc Hà và xã Lương Can.

Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Tại điều 12, mục 3 quy định: Nhóm đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ gồm có 04 nhóm: Trẻ em

dưới 6 tuổi; Người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; Người thuộc hộ gia đình nghèo; Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Do vậy người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại khu vực I gồm (Thị trấn Thông Nông, xã Ngọc Đào, xã Sóc Hà và xã Lương Can) không thuộc nhóm đối tượng được Nhà nước mua thẻ Bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên qua ý kiến của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiến nghị lên cấp trên xem xét. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã, thị trấn thuộc khu vực I. UBND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân (Thị trấn Thông Nông, xã Ngọc Đào, xã Sóc Hà và xã Lương Can) tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT để không bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến quyền lợi thực hiện chính sách BHYT đối với người dân.

6. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (03 ý kiến)

(1) Hiện nay bãi đổ rác ở xã Cần Yên đổ ngay bờ đường, bờ suối khá lâu không dọn, không đốt mà lấy lưới về quây, gây ô nhiễm nguồn nước, khi trời mưa chảy xuống suối. Đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng sớm xử lý rác để tránh ô nhiễm môi trường, đồng thời quy hoạch bãi rác ở nơi khác xa nguồn nước.

Trả lời:

Vị trí tập kết rác của Chợ xã Cần Yên gần đường giao thông, gần nguồn nước: Ngày 22 tháng 3 năm 2021 UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cần yên và Hợp tác xã Giang Lam kiểm tra địa điểm tập kết rác Chợ xã Cần Yên: Qua kiểm tra đa số khối lượng rác tập kết tại vị trí này là rác sinh hoạt của dân. Để khắc phục tình trạng rác thải tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường, về việc này đã được phòng Tài nguyên hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân xã Cần Yên chủ động phối hợp với Hợp tác xã Giang Lam xử lý khối lượng rác tồn đọng tại địa điểm tập kết sạch sẽ và cấm biển cấm đổ rác tại bãi tập kết; tìm địa điểm tập kết rác phù hợp để đảm bảo vệ sinh môi trường,... nhưng đến nay Ủy ban nhân dân xã Cần Yên chưa tìm được vị trí tập kết rác phù hợp, thay thế vị trí tập kết cũ và tình trạng vứt rác từ người dân vẫn xảy ra.

Vậy để khắc phục tình trạng rác tồn đọng, gây ô nhiễm nguồn nước và đảm bảo vệ sinh môi trường, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Cần Yên chỉ đạo triển khai, thực hiện ngay các nhiệm vụ đã được phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tại biên bản ngày 22 tháng 3 năm 2021. Đồng thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền để răn đe đối với các đối tượng có hành vi vi phạm.

(2) Đề nghị UBND huyện quan tâm nghiên cứu chỗ xử lý rác thải tại xã Thanh Long vì có chợ, trước và sau khi họp chợ dọn dẹp rác đổ xuống bãi gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Ngày 22 tháng 02 năm 2021 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã kiểm tra tại thực địa vị trí tập kết rác của Chợ xã Thanh Long: Địa điểm tập kết rác thải của Chợ, gần Cầu Pên vẫn còn rác thải từ năm trước, không hợp vệ sinh môi trường (gần đường giao thông, gần nguồn nước).

- Phương hướng khắc phục: Thành phần tham gia kiểm tra thống nhất đưa ra hướng khắc phục những tồn tại như sau:

+ Về vệ sinh môi trường tại Chợ Ủy ban nhân dân xã Thanh Long tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

+ Vị trí tập kết rác thải Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm phối hợp với Hợp tác xã thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã tìm địa điểm tập kết rác thải hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường (không gần nguồn nước, xa khu dân cư, xa đường giao thông) và rác tập kết đủ xe thì Hợp tác xã Giang Lam có trách nhiệm vận chuyển xuống bãi xử lý rác của huyện để xử lý, nhưng đến nay UBND xã chưa tìm được vị trí tập kết rác phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Vậy để khắc phục tình trạng trên Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND xã Thanh Long chỉ đạo, triển khai, thực hiện ngay các nhiệm vụ đã được phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tại biên bản ngày 22 tháng 2 năm 2021.

(3) Việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai của Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hà Quảng một số hồ sơ còn chậm, chưa hướng dẫn đầy đủ cho nhân dân nên nhân dân phải làm lại nhiều lần. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thực hiện tốt theo Nghị định 61/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các hồ sơ theo quy định.

Trả lời: UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của Đại biểu. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thực hiện tốt theo Nghị định 61/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các hồ sơ theo quy định. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, UBND huyện đề nghị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách Địa chính, công chức Tư pháp xã thực hiện tốt công tác phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hà Quảng nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng, đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân khi thực hiện thủ tục về đất đai.

UBND huyện đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Hà Quảng tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu và nhân dân trên địa bàn huyện. Hướng dẫn người dân khi đến thực hiện thủ tục cần cụ thể, chi tiết, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt

hơn nữa việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đúng và đảm bảo về mặt thời gian theo quy định của pháp luật.

7. Lĩnh vực nội vụ (04 ý kiến)

(1) Tại báo cáo số 1836/BC-UBND, ngày 30/7/2021 về trả lời ý kiến kiến nghị cử tri, về lĩnh vực Nội Vụ. UBND huyện đã trả lời: Do chưa có kinh phí nên chưa bố trí mở các lớp đào tạo tập huấn... Đề nghị UBND huyện có các giải pháp để nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động cho cán bộ xóm, tổ dân phố trong thời gian chờ bố trí kinh phí để đào tạo tập huấn.

Trả lời: Tại Báo cáo số 1836/BC-UBND, ngày 30/7/2021 về trả lời ý kiến kiến nghị cử tri, về lĩnh vực Nội Vụ, UBND huyện đã trả lời: Do chưa có kinh phí nên chưa bố trí mở các lớp đào tạo tập huấn. Tuy nhiên, Ủy ban nhân huyện nhận thấy đây là vấn đề cần thiết nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của trưởng xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện (sau sáp nhập). Vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ bố trí tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ trưởng xóm, tổ dân phố trong quý IV năm 2021.

(2) Đề nghị cấp trên xem xét thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức xã Trường Hà hiện chưa được thụ hưởng phụ cấp lâu năm, phụ cấp thu hút theo quy định (theo Nghị định 76 và Quyết định 861).

Trả lời: Tại ý b, Khoản 2, điều 1. Phạm vi điều chỉnh, Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn có nêu rõ: “Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm: b) Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, Khu I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, xã Trường Hà được phê duyệt xã khu vực III. Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã Trường Hà thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách Nghị định 76/2019/NĐCP của Chính phủ.

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Sở Tài chính đã có Công văn số 1166/STCQLNS về hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách các xã thuộc quy định khu vực tại Quyết định 861, có nêu rõ: “Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai chế độ chính sách dụng đối với các xã khu vực III, khu vực II theo Quyết định 861 từ ngày 01/7/2021. Đồng thời, chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh cung cấp danh sách các thôn thuộc khu vực I đang đề nghị Ủy ban Dân tộc xét công nhận thôn đặc biệt khó khăn xem xét áp dụng chính sách từ 01/7/2021. Tạm dừng thực hiện các chế độ chính sách các xã, thôn không còn thuộc địa bàn được hưởng chính sách Quyết định

861 từ ngày 01/07/2021. Khi có văn bản của các Bộ, ngành, Trung ương sẽ tiếp tục triển khai theo hướng dẫn”.

Do vậy, khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của cấp trên, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo triển khai đến xã Trường Hà và các xã liên quan về thực hiện chế độ chính sách Nghị định 76 đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

(3) Trong Báo cáo số 1767/BC-UBND ngày 22/7/2021 của UBND huyện cần bổ sung, đánh giá công tác quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu và chỉ đạo Văn phòng bổ sung phần đánh giá công tác quản lý nhà nước về công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện vào báo cáo.

(4) Báo cáo số 1836/BC-UBND, ngày 30/7/2021 của UBND huyện về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ 2 liên quan đến thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Nội dung này đã được Sở Nội vụ trả lời là do thẩm quyền thuộc UBND huyện. Vì vậy đề nghị UBND huyện có ý kiến thêm về nội dung này.

Trả lời: Căn cứ nội dung trả lời của Sở Nội vụ tại Công văn số 1593/SNVCCHC&TCCB, ngày 14/7/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện bố trí bộ phận một cửa tại thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức họp các đơn vị liên quan để bàn thống nhất, lựa chọn phương án phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân tại thị trấn Thông Nông. Đồng thời, ban hành Quyết định phân công và Quy chế hoạt động của tổ tiếp nhận hồ sơ tại thị trấn Thông Nông xong trong tháng 8/2021.

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về trả lời ý kiến thảo luận Tổ của Đại biểu tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng ban chuyên môn UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Đại biểu HĐND khóa XXI, NK 2021-2026;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, VP (Thọ, Thuận).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Xuân Tùng

